

# รฟม. ร่วมกับ กรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้า ก่อสร้างท่าเรือพระนั่งเกล้า โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้การต้อนรับนายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และผู้แทนจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือพระนั่งเกล้า ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย แผนการบริหารจัดการและพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทาง ล้อ ราง เรือ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2564



# รฟม. ลงนามสัญญาร่วมลงทุนฯ กับ บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด เดินหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุน การออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดการระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ฉบับแก้ไข กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) โดยนายสุรพงษ์ เลหาหะอัญญา กรรมการ NBM ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม





# รฟม. ร่วมทำบุญแด่พระภิกษุสงฆ์ จากวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประเคนสิ่งของอุปโภคและบริโภคซึ่งได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ ที่ผู้บริหารและพนักงาน รฟม. ร่วมทำบุญแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก โดยมีพระราชวินัยสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นผู้รับประเคน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก ซึ่งวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก จะนำสิ่งของไปบริจาคให้แก่โรงเรียนชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทดแทนการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



# รฟม. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวพนทิพย์ วรรณฤๅรณะ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ของ สลค. ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อแลกเปลี่ยนและนำมาปรับปรุง พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ต่อไป



**รฟม.** Department of RAIL Transport  
กรมการขนส่งทางราง



0 2716 4000



www.mrta.co.th



การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

